

เซ็นทาราแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปที่รีสอร์ทใหม่ในกระบี่

ต้อนรับเซ็นทารา บายเซ็นทาราภูพานรีสอร์ท กระบี่

ไตรมาส 4 ปีนี้



โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มีความยินดีที่จะประกาศเปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราภูพานรีสอร์ท กระบี่ รีสอร์ทแห่งที่ 3 ของเซ็นทาราในจังหวัดกระบี่ ภายในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2559 นี้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว จังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวอย่างเกาะพีพี และเกาะตะปู หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเจมส์บอนด์” เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักเดินทางแวะเวียนไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนอาจกล่าวได้ว่า จังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์รวมของการท่องเที่ยวครบวงจร ที่นำเสนอทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และการพักผ่อนแบบผ่อนคลายริมชายหาดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราภูพานรีสอร์ท กระบี่ รีสอร์ทภายใต้แบรนด์เซ็นทารา ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ มีการออกแบบรีสอร์ทที่ทันสมัย มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเขตร้อน สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากอ่าวนางมายังรีสอร์ทใช้เวลาไม่นาน โดยทางรีสอร์ทฯ จะให้บริการห้องพักทั้งสิ้น 158 ห้อง ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องเซ็นทาราซูพีเรีย, เซ็นทาราซูพีเรียพูลวิว รวมทั้งเซ็นทาราแฟมิลี่เรสซิเดนซ์ พร้อมเตียงสองชั้นสำหรับเด็กๆ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แน่นอนว่าจะต้องถูกอกถูกใจแขกทุกประเภทที่มาเข้าพัก ทั้งยังมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กๆ ไว้ให้บริการ โดยนักท่องเที่ยวยังใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที จากสนามบินนานาชาติกระบี่มายังรีสอร์ท และใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดภูเก็ตมายังรีสอร์ทประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ภูพานรีสอร์ท ในครั้งนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้แต่งตั้ง เฉลิมรัตน์ คุ่มสวัสดิ์ เป็นผู้จัดการทั่วไปของรีสอร์ท โดยก่อนหน้านี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่มาก่อน โดยร่วมงานกับทางเซ็นทาราแกรนด์บีช กระบี่มาเป็นเวลา 3 ปีครึ่ง เฉลิมรัตน์ คุ่มสวัสดิ์ มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมบริการมายาวนานกว่า 15 ปี และเคยร่วมงานกับโรงแรมที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมเลอเมอริเดียน เขาหลักบีชรีสอร์ทแอนด์สปา พังงา, โรงแรมดิเอ็มเมอร์ส กรุงเทพฯ, โรงแรมรามาดา รีสอร์ท เขาหลัก พังงา, เดอะเบลแอร์พินนาควิลล์ และลาฟลอรัรีสอร์ทและสปา เขาหลัก ในจังหวัดพังงา

สำหรับแบรนด์โรงแรมเซ็นทารา เป็นแบรนด์แห่งความคุ้มค่าคุ้มค่า นำเสนอห้องพักที่กว้างขวางและบริการที่ได้

มาตรฐานตามแบบของเซ็นทารา แต่ไม่นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากเกินไปเกินความคาดหวังของผู้เข้าพัก มีการตกแต่งภายในอย่างลงตัวด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ โรงแรมเซ็นทาราทุกแห่งล้วนให้บริการห้องอาหารอย่างน้อย 1 แห่ง รวมทั้งสระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย ทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบาย โดยมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายเปิดให้บริการอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สำหรับโรงแรมเซ็นทาราที่อยู่ในเมืองชายทะเลจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปยังชายหาดได้อย่างง่ายดาย โดยแขกที่มาเข้าพักที่โรงแรมแบรนด์เซ็นทาราทุกแห่งจะสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกอันสมบูรณ์แบบรออยู่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางมาพักผ่อน หรือมาติดต่อธุรกิจก็ตาม

ทั้งนี้ ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวถึงการเปิดตัวโรงแรมใหม่ในครั้งนี้ว่า “เราเชื่อมั่นว่า คุณเฉลิมรัตน์จะนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เข้ามาดูแลการเปิดให้บริการของเซ็นทาราภูพานรีสอร์ท และนำพาให้รีสอร์ทก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต เราทุกคนมีความตื่นตัวกับการเปิดให้บริการโรงแรมแห่งที่ 3 ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งอยากให้ทุกๆ คนมั่นใจว่า แบรนด์โรงแรมเซ็นทาราจะมอบประสบการณ์การเข้าพัก และการบริการที่มีเอกลักษณ์และได้มาตรฐานให้กับแขกทุกท่านอย่างแน่นอน”